

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๓๕๖๗



สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตามบัญชีแนบท้าย

อ้างอิง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๑๐ /ว ๘๓๙๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งจังหวัดให้ชะลอการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จนกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเสร็จสิ้น และเมื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว ให้จังหวัดดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอเรียนว่า บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว จึงขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ซึ่งจังหวัดและอำเภอสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ggc.opm.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไปด้วย
จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักตรวจราชการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๙๔

บัญชีแนบท้าย

ลำดับ ที่	จังหวัด
๑	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
๒	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
๓	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
๔	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๕	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๖	ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
๗	ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
๘	ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๙	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
๑๐	ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
๑๑	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
๑๒	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
๑๔	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
๑๕	ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
๑๖	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๗	ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
๑๘	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๑๙	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๒๐	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
๒๑	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
๒๒	ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๒๓	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
๒๔	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
๒๕	ผู้ว่าราชการอุทัยธานี